

## ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2

นำเสนอเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560

สำหรับบทความนี้เป็นประโยชน์**เครดิตการ์ด**ต่อจากบทความที่แล้ว ที่คุณควรทำความเข้าใจ และศึกษาเป็นอย่างมาก กับสิทธิที่จะได้รับในการใช้บัตรเครดิตนั่นเอง

### 1.นำมาทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

กับการซื้อขายสินค้า ผ่านทางออนไลน์ ที่นับวันจะได้รับนิยมเป็นอย่างมาก และคาดว่าในอนาคตการซื้อขายออนไลน์จะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญเลย ก็จะต้องมีการทำการ ต่อให้วันนี้คุณเองไม่อยากจะ แต่เชื่อเถอะว่ายังไง คุณก็ยากที่จะหนีพ้นได้ เพราะฉะนั้น การมีบัตรเครดิตการ ก็จะกลายเป็นเรื่องจำเป็น เนื่องจากถือเป็นเครื่องมือสำคัญในขั้นตอนการชำระค่าสินค้าที่มีความสะดวก และปลอดภัยมากกว่าการโอนเงินสด ให้กันอีกด้วย

### 2.มอบประกันการเดินทางความคุ้มครองชีวิตให้กับครอบครัวและคุณเอง

ที่จะช่วยประหยัด ไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินซื้อประกันความคุ้มครองชีวิตเพิ่ม ในกรณีที่คุณชำระค่าตั๋วเดินทางที่มีการกำหนดแบบชัดเจนตามเงื่อนไขที่บัตรเครดิตเสนอให้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบิน เรือ หรือจะเป็นรถทัวร์ หากคุณเองมีการชำระค่าตั๋วเดินทางผ่านบัตรเครดิตการ ก็จะได้รับสิทธิ์คุ้มครองเป็นวงเงินประกันชีวิตแบบฟรี ๆ กันเลย นอกจากนี้บัตรหลาย ๆ ยังจะมีการเอื้อเพื่อความคุ้มครองนี้ ไปถึงภรรยา และลูก ๆ ที่ได้รวมเดินทาง

### 3.ยกเลิกค่าใช้จ่ายได้หากสินค้า หรือบริการมีปัญหา

หากมีการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า หรือมีการบริการของคุณเกิดมีปัญหา หรือไม่ได้รับการบริการตามที่ตกลงกันไว้ ในการเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เราก็จะสามารถโทรแจ้งขอยกเลิกยอดชำระค่าใช้จ่าย ได้ หรือให้ทางร้านค้าทำเรื่องยกเลื่อยอดการใช้จ่ายนั้น ๆ ออกไป ซึ่งแน่นอนเลยว่าการจ่ายด้วยเงินสดทำไม่ได้ หรือมีก็จะทำได้ยากกว่าหากทางเจ้าของร้านไม่ให้ความร่วมมือ อย่างเช่น ผู้เขียนเคยชำระค่าสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ด้วยเงินสด และได้มาทราบทีหลังว่า ถ้าใช้เครดิตก็จะมีส่วนลดให้กับคุณได้นั่นเอง

และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์**เครดิตการ์ด** ที่คุณเองควรทำความรู้จัก เพราะจะทำให้คุณได้รู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ บางคนยังไม่ทราบถึงประโยชน์เหล่านี้กันเลยทีเดียว

หากต้องการเปรียบเทียบบัตรเครดิต สามารถลองเข้าไปเปรียบเทียบฟรี ง่ายๆเลยที่เว็บ [masii.com](http://masii.com)

เทียบง่ายถูกใจชัวร์ [masii.co.th/thai/credit-card](http://masii.co.th/thai/credit-card)